

ที่ ศธ ๐๗๑๐๖/วศ๗๔



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  
๗ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย : พิธีไหว้ครู

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยจะดำเนินนโยบายด้านการสนับสนุนการสร้าง Soft Power ของประเทศ ด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง ค่านิยม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการจัดกิจกรรม อาทิ การจัดพิธีไหว้ครู การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญในประเพณีไทย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพิธีไหว้ครู อันเป็นวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครู ที่มีมาแต่อดีต จึงกำหนดให้วันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้วยการเตรียมเสนอ UNESCO ขึ้นทะเบียน “พิธีไหว้ครู” เป็นมรดกโลก เพื่อส่งเสริมให้สังคมทั่วโลกยอมรับการสักการะตอบแทนพระคุณของครู และสืบสานต่อยอด วัฒนธรรมไทยอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน

ในการนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและต่อยอดวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ในสถานศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

๒. สร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อาทิ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ที่สื่อถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยในสวน แปลงเกษตร หรือกระถาง เช่น ต้นเข็ม ต้นมะเขือ หล้าแพรง ฯลฯ ที่ใช้สำหรับจัดพานในพิธีไหว้ครู เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากต้นไม้ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
โทร.๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙  
โทรสาร ๐-๔๕๔๒-๙๖๒๐  
E-mail: ssubonnfe@gmail.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี